

# Thấu chi ứng lương VPBank, giải pháp tài chính cấp bách cho người lao động

07:19 12/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức lên tới 80 triệu đồng, sản phẩm thấu chi ứng lương của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ giúp người lao động nhanh chóng giải quyết khó khăn khi có nhu cầu tài chính cấp bách.**

Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, lương tối thiểu tăng thấp nên nhiều người lao động không còn dư dả dòng tiền để xử lý vấn đề tài chính phát sinh. Thấu hiểu khó khăn này, VPBank đã cho ra mắt sản phẩm thấu chi ứng lương - giải pháp “cứu cánh” giúp người lao động nhanh chóng tiếp cận dòng tiền để xử lý các vấn đề phát sinh mà không cần phải vay vốn qua các tổ chức tín dụng hay các kênh tín dụng “đen”.

## **Cần tiền có liền thấu chi ứng lương**

Sản phẩm thấu chi ứng lương được thiết kế dành riêng cho cán bộ nhân viên các công ty, doanh nghiệp có liên kết dịch vụ thấu chi ứng lương với VPBank, nhằm đáp ứng nhanh các nhu cầu vốn của khách hàng với thủ tục đơn giản, linh hoạt. Sau khi hồ sơ được VPBank xét duyệt, khách hàng sẽ được tạm ứng và có thể thoải mái chi vượt số dư hiện có trong tài khoản thanh toán của mình tại VPBank với mức tối đa 80% thu nhập bình quân 3 tháng gần nhất (tối thiểu 5 triệu đồng, tối đa 80 triệu đồng). Hạn mức thấu chi này sẽ được cấp dựa trên bảng lương do doanh nghiệp cung cấp và duy trì tối đa lên tới 12 tháng.



Ra mắt tính năng mới

# THẤU CHI ỨNG LƯƠNG

Đăng ký ngay trên VPBank NEO

[KHÁM PHÁ THÊM](#)



*Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng, hạn mức lên tới 80 triệu đồng, sản phẩm thấu chi ứng lương của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ giúp người lao động nhanh chóng giải quyết khó khăn khi có nhu cầu tài chính cấp bách.*

Theo đại diện VPBank, Thấu chi ứng lương là một bước tiến trong chiến lược đa dạng hóa các giải pháp tài chính thông minh: "Chúng tôi mong muốn thấu chi ứng lương sẽ trở thành công cụ tài chính linh hoạt, ưu việt, giúp dòng tiền của khách hàng vẫn được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng vốn cho các mục đích cần thiết như chi tiêu cá nhân, đầu tư kinh doanh hoặc xử lý các vấn đề tài chính đột xuất."

## **Lãi suất hấp dẫn, miễn phí dịch vụ**

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, mọi sản phẩm tín dụng của VPBank đều hướng tới gia tăng giá trị lợi ích tài chính cho khách hàng. Do đó, lãi suất thấu chi ứng lương được VPBank nghiên cứu kỹ lưỡng, đo ni đóng giày với mức áp dụng linh hoạt, chỉ tính khi khách hàng thực sự sử dụng khoản tiền thấu chi. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí so với các hình thức vay thông thường. Cụ thể, khách hàng có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng sẽ được áp dụng lãi suất 2.4%/tháng, trong khi đó, khách hàng có thu nhập từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng/tháng sẽ chịu lãi suất 2.0%/tháng. Những khách hàng có thu nhập từ 20 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 1.6%/tháng. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn các khoản phí thiết lập tài khoản thấu chi, phí duy trì và quản lý tài khoản, giúp giảm thiểu chi phí phát sinh

trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Khách hàng muốn đăng ký thấu chi ứng lương cần có tài khoản thanh toán tại VPBank chưa được cấp hạn mức thấu chi, có thu nhập sau thuế tối thiểu 5 triệu đồng/tháng, có hợp đồng lao động chính thức từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn, đồng thời đang làm việc tại doanh nghiệp hiện tại tối thiểu 3 tháng (đối với nhân viên) hoặc 6 tháng (đối với công nhân, tài xế taxi). Quy trình thực hiện thấu chi được tiến hành số hóa, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận dòng tiền, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu cấp thiết. Khách hàng có thể tham gia dịch vụ thấu chi ứng lương trên ứng dụng VPBank NEO bằng thao tác đơn giản như: chọn đăng ký thấu chi ứng lương tại popup mời vay hoặc màn hình danh sách khoản vay, nhập thông tin đăng ký khoản vay, thông tin cá nhân và người liên hệ xác nhận thông tin đăng ký vay, ký hợp đồng điện tử, cuối cùng nhận kết quả đăng ký vay thấu chi.

Chị Đỗ Hạnh (công nhân Công ty cổ phần phát triển kinh doanh Thịnh Phát) chia sẻ: "Thấu chi ứng lương giúp tôi có thể xử lý các chi phí đột xuất mà không phải vay mượn bạn bè, người thân, nhiều khi rất bất tiện. Việc đăng ký rất nhanh chóng, chỉ mất vài phút trên app VPBank NEO với lãi suất rất hợp lý". Việc ra mắt thấu chi ứng lương không chỉ giúp người lao động dễ dàng tiếp cận nguồn vốn mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của VPBank trong việc đa dạng hóa các giải pháp tài chính cũng như củng cố vị thế ngân hàng đa năng dẫn đầu với sản phẩm thấu hiểu, tối ưu nhất dành cho người lao động.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 15 (khách hàng tiêu chuẩn) hoặc 1800 54 54 15 (khách hàng ưu tiên).

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/thau-chi-ung-luong-vpbank-%E2%80%93-giai-phap-tai-chinh-cap-bach-cho-nguoi-lao-dong>